



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศ  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จำนวน ๖ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗  
ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร  
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่  
๗๑๓๐๐ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นางสาวพิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๒ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่  
๗๑๓๑๒ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นางสาววรรณิณี พิสิษฐพงศ์

๓ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๓๓๘๗  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นายไชยวิจิต ไชยสิทธิ์

๔ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)  
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๔๘๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขเกษม (ฝั่งแดง) ตำบลไฮหย่อง  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

นางดรุณี จันทรังสี

๕ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)  
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๔๔๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไโฮ ตำบลไร่ สำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอดงหลวง จังหวัดสกลนคร

นางสุภาพ จองกล้า

๖ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข)  
ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๕๗๕ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายวิเศษ ศรีเวียงวัช

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า  
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง  
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น  
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และขอให้ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗  
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายมานพ ฉลาดธัญญกิจ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล